



ประกาศเจตนารมณ์ของนโยบายและแผน กรมบังคับคดี
เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

ตามประกาศกรมบังคับคดี ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เรื่อง เจตนารมณ์ด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรของกองนโยบายและแผน เป็นไปตามประกาศกรมบังคับคดี โดยยึดหลักการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และโปร่งใสอย่างมีธรรมาภิบาล ภายใต้วิสัยทัศน์ “บังคับคดีด้วยความเป็นธรรม มุ่งสู่องค์กรชั้นนำในระดับสากล บริการประชาชนอย่างมีคุณค่า” และให้ความสำคัญกับหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน รวมทั้งให้บริการโดยไม่เลือกปฏิบัติและเคารพสิทธิมนุษยชน ในการอำนวยความสะดวกเพื่อให้ประชาชน ผู้รับบริการ โจทก์ จำเลย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้เกี่ยวข้องในคดี สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นธรรม เท่าเทียม รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ จึงขอประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เพื่อให้บุคลากรของกองนโยบายและแผนได้ยึดถือปฏิบัตินำไปสู่การบรรลุเป้าหมาย “การละเมิดสิทธิมนุษยชนลดลงทุกด้านและทุกกลุ่ม” โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เคารพและให้เกียรติกัน ยอมรับและเห็นคุณค่าในความเป็นมนุษย์ ปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงาน ประชาชนผู้รับบริการ ด้วยความเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ อันเนื่องมาจากความแตกต่างกันในด้านเชื้อชาติ ถิ่นกำเนิด ศาสนา ความเชื่อ เพศ สีสัน ภาษาศาสนา เผ่าพันธุ์ สถานะทางสังคม หรือสถานะอื่นใดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

๒. ปฏิบัติงานโดยยึดหลักการสิทธิมนุษยชน มีความยุติธรรม ปราศจากอคติ ใช้ความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

๓. สนับสนุนและส่งเสริมเรื่องสิทธิมนุษยชนในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายในทุกรูปแบบ

๔. สอดส่องดูแลเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชน ไม่ละเลย เพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับกรมบังคับคดี โดยจะต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชาหรือแจ้งไปยังช่องทางที่กำหนดไว้

หากพบเห็นพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนสามารถแจ้งข้อมูลได้ทุกวัน ๒๔ ชั่วโมง ได้โดยช่องทางดังต่อไปนี้

ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน โทรศัพท์ ๐ ๒๘๘๑ ๔๙๕๕

กองนโยบายและแผน โทรศัพท์ ๐ ๒๘๘๗ ๕๑๕๓

หรือแจ้งผ่านเว็บไซต์กองนโยบายและแผน www.led.go.th/policy/stat.asp หัวข้อ “แบบร้องเรียนเจ้าหน้าที่กองนโยบายและแผน”

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางรุ่งนที ไชยสง่าศิลป์)
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน